

Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong tình hình mới

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng với nhiều hình thức, biện pháp cụ thể, đạt được hiệu quả thiết thực.

Những ngày này, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tới tham quan nhà bia nơi thành lập Tỉnh đội Dân quân Thái Bình tại xã Vũ Quý (Kiến Xương), các "địa chỉ đỏ" trên địa bàn tỉnh để giáo dục truyền thống cách mạng. Hạ sĩ Nguyễn Tuấn Anh, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: Đây là lần đầu tiên tôi được đến thăm nhà bia nơi thành lập Tỉnh đội Dân quân Thái Bình. Qua đó, tôi hiểu thêm được lịch sử, quá trình xây dựng và trưởng thành của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước để bảo vệ Tổ quốc, từ đó tạo động lực để tôi quyết tâm học tập, rèn luyện, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.



Bộ CHQS tỉnh tổ chức giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ trẻ tại nơi thành lập Tỉnh đội Dân quân Thái Bình, xã Vũ Quý (Kiến Xương).

Thiếu tá Trần Xuân Hiến, Ban Tác huấn, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Là cán bộ làm công tác giáo dục chính trị, tôi thường xuyên nghiên cứu tài liệu, cập nhật kiến thức để truyền đạt cho các quân nhân hiểu được lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT tỉnh, của Quân đội nhân dân Việt Nam; nắm rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, từ đó chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống; đồng thời, phân tích, xử lý được những vấn đề phức tạp đang diễn ra, tự phòng ngừa và có biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Thượng tá Nguyễn Văn Linh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Vũ Thư cho biết: Đơn vị luôn quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ làm công tác giáo dục chính trị được tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng. Hàng năm đều tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ thuộc biên chế Ban CHQS huyện, chỉ huy trưởng ban CHQS xã, thị trấn. Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho đoàn viên, học sinh; phát hiện, bồi dưỡng, mỗi năm giới thiệu từ 100 - 150 quân chúng ưu tú để Đảng xem xét kết nạp, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở.

Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, hàng năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tổ chức nghiêm túc các đợt học tập, triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nghị quyết của cấp ủy các cấp về công tác giáo dục chính trị, quốc phòng địa phương, về

Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch... Cùng với nắm CHQS xã, thị trấn. Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị chú trọng đổi mới hình thức, biện pháp giáo dục chính trị, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy chính trị. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; gắn giáo dục chính trị với đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới. Bộ CHQS tỉnh kết hợp chặt chẽ,

đồng bộ các mặt công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ, chính sách nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ; ngăn chặn, đẩy lùi những tác động tiêu cực của xã hội, mặt trái của nền kinh tế thị trường. Xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, Đảng ủy Quân sự tỉnh triển khai nhiều giải pháp cụ thể để cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ trì các cấp, gây xây dựng tổ chức đảng với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu". Các đảng bộ, chi bộ duy trì nghiêm nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng nâng

cao năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kết quả đánh giá, xếp loại hàng năm có trên 90% tổ chức đảng, trên 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Cùng với đó, năm 2024, lực lượng 47 các cấp đã chủ động đấu tranh trên không gian mạng với hơn 1,3 triệu lượt bình luận; sáu tám hơn 3.500 tin, bài; viết 796 tin, bài; tải khoản xấu độc trên không gian mạng. Bộ CHQS tỉnh tổ chức kiểm tra nhận thức chính trị cho hơn 1.100 quân nhân, qua kiểm tra có hơn 90% đạt khá, giỏi.

Đại tá Nguyễn Tiến Quang, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: Để tiếp tục xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm nền tảng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, cán bộ chính trị, chính trị viên đạt tiêu chuẩn cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

TIẾN ĐẠT

82.838 người và lượt người được giải quyết chế độ lương hưu và trợ cấp BHXH

Hết tháng 11/2024, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã giải quyết cho 82.838 người và lượt người hưởng chế độ lương hưu và trợ cấp BHXH. Đồng thời, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 9.978 người hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.

Hiện nay, BHXH tỉnh đang quản lý và chi trả đối với 98.264 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH; 4.688 người hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Toàn tỉnh có 38.192 người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM, chiếm 38,87% người hưởng.

DUY TÙNG

Tiền Hải Xây dựng 40 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn

Trong năm 2024, cùng với nguồn quỹ vì người nghèo các cấp, Ủy ban MTTQ huyện Tiền Hải đã huy động hàng tỷ đồng xã hội hóa, xây dựng mới 40 ngôi nhà đại đoàn kết bàn giao cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện sự vận động của huyện Tiền Hải về việc ủng hộ kinh phí để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, từ tháng 10/2024 đến nay, đã có nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm, nhân dân trong và ngoài huyện ủng hộ hơn 215 triệu đồng.



Ủy ban MTTQ huyện Tiền Hải trao kinh phí xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Văn Trường.

Thời gian tới, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định. Với mục tiêu phấn đấu đến tháng 12/2025 xóa xong các nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong huyện.

TRẦN TUẤN

Tăng tốc công tác thu BHXH, BHYT, BHTN

Năm 2024, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh được BHXH Việt Nam giao chỉ tiêu thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 6.387,5 tỷ đồng. Thời điểm này, toàn ngành đang ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao.

Những ngày này, chị Vũ Diệu Linh - cán bộ chuyên quản thu của Phòng Quản lý thu - số, thế, BHXH tỉnh đang nỗ lực chạy đua với thời gian để hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Chị Linh chia sẻ: Tôi thường xuyên bám sát các đơn vị được phân công theo dõi, hướng dẫn và giải đáp những khó khăn, vướng mắc mà đơn vị gặp phải trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn. Đồng thời, phối hợp với các bộ phận trong cơ quan để bảo đảm giải quyết quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động kịp thời, đúng và đủ theo quy định.

Để hoàn thành công tác thu, BHXH tỉnh tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của

chủ sử dụng lao động và người lao động. Phân công cán bộ đơn đốc các đơn vị đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng theo quy định. Bám sát những đơn vị nợ, đơn đốc thực hiện theo đúng lộ trình đã cam kết. Hết tháng 11/2024, BHXH tỉnh thực hiện thu được 5.847,7 tỷ đồng, đạt 91,55% dự toán được giao. Ông Bùi Thái Mạnh, Trưởng phòng Quản lý thu - số, thế, cho biết: Xác định việc thực hiện tốt công tác thu, hạn chế thấp nhất tình trạng chậm đóng sẽ góp phần bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người lao động, thời gian qua, BHXH tỉnh thường xuyên phối hợp với ngành thuế để khai thác dữ liệu các đơn vị mới chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ cho người lao động. Thành lập các nhóm công tác trên mạng xã hội để hỗ trợ cho đơn vị và người lao động kịp thời. Quán triệt viên chức trong cơ quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ, ý thức phục vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Ông Mạc Thanh Hải, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Để hoàn thành chỉ tiêu thu của BHXH Việt Nam giao, BHXH tỉnh đã bố trí làm việc trực tiếp với chủ sử dụng lao động, để nghị đơn vị đưa ra các giải pháp cụ thể, lộ trình thanh toán gửi cơ quan BHXH, đồng thời cam kết thực hiện nghiêm lộ trình đã xây dựng. Đối với những đơn vị cố tình chậm đóng, trốn đóng, BHXH tỉnh thực hiện thanh tra đột xuất hoặc phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện thanh tra liên ngành. Chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm thay đổi nhận thức để người sử dụng lao động, người lao động và toàn thể người dân hiểu và thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Mới đây, BHXH tỉnh tổ chức hội nghị làm việc với các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN. Tại hội nghị, lãnh đạo BHXH tỉnh đã quán triệt một số quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế; nhấn mạnh cụ thể các quy định xử phạt vi phạm hành chính về chậm đóng, trốn đóng theo các nghị định của Chính phủ. Đây là một trong những giải pháp hữu hiệu, kịp thời, góp phần hoàn thành chỉ tiêu thu như kế hoạch đã đề ra.

ĐỖ HỒNG GIA



Viên chức BHXH tỉnh đơn đốc công tác thu BHXH, BHYT, BHTN tại đơn vị sử dụng lao động.

Chủ động phòng bệnh trước sự xuất hiện các ca mắc sởi

Địch bệnh sởi vẫn diễn biến phức tạp với sự gia tăng ca mắc ở một số địa phương trên cả nước, trong đó có những bệnh nhân nặng phải thở máy. Mới đây, tại Bệnh viện Nhi Thái Bình cũng đã ghi nhận các trường hợp mắc bệnh sởi.

Bệnh nhi Trần Bảo Anh, 4 tuổi, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm trong tình trạng sốt cao, ho... Theo người nhà bệnh nhi, ở nhà bệnh nhi sốt, ăn uống kém, nổi các nốt phát ban. Gia đình đã cho đi khám và được chẩn đoán mắc bệnh sởi, phải điều trị tại Khoa Truyền nhiễm. Đến nay, sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định.

Cùng phòng với bệnh nhi Trần Bảo Anh là bệnh nhi Phạm Viết Toàn mới 14 tháng tuổi. Chị Phùng Thị Nguyệt, mẹ bệnh nhi chia sẻ: Khi cháu có dấu hiệu khó thở, co giật, phát ban..., gia đình đã nhanh chóng cho đến khám tại Bệnh viện Nhi Thái Bình. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán cháu mắc sởi. Do tôi phải đi công tác thường xuyên, mỗi lần đi phải mang theo cháu, đến lịch tiêm chủng mà sức khỏe của cháu chưa ổn định nên chưa tiêm vắc-xin phòng sởi. Điều trị ở bệnh viện, các bác sĩ tư vấn bệnh sởi dễ lây, có thể gây ra biến chứng. Vì thế, khi xuất viện, tôi sẽ cho cháu đi tiêm. Hơn 10 ngày điều trị, đến nay các nốt ban trên da đã giảm, sức khỏe của cháu đã tốt hơn.

Tất Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Thái Bình đã tiếp nhận rải rác các ca mắc, nghi mắc sởi. So với thời điểm trước, số lượng bệnh nhân gần đây có tăng. Riêng 2 tuần gần đây ghi nhận 2 trường hợp mắc sởi và 1 trường hợp nghi ngờ được chẩn đoán lâm sàng đang đợi kết quả xét nghiệm khẳng định. Bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm gây dịch lây qua đường hô hấp do



Bệnh nhi 14 tháng tuổi mắc sởi điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.

virus sởi. Bệnh thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi, có thể xuất hiện ở người lớn do chưa tiêm phòng hoặc đã tiêm phòng nhưng chưa đầy đủ. Hiện một số địa phương đã ghi nhận các ca mắc sởi là người lớn. Bệnh sởi khi nặng có thể gây biến chứng viêm phổi, viêm thanh quản cấp, viêm não, biến chứng về đường tiêu hóa, suy hô hấp, khó thở..., thậm chí là gây tử vong ở trẻ. Do đó, khi bệnh nhân sốt có các biểu hiện ho, khó thở cần đến ngay cơ sở y tế để cách ly, điều trị kịp thời. Bác sĩ Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Thái Bình khuyến cáo: Thời gian gần đây, trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố đã cảnh báo nhiều về bệnh sởi, sự gia tăng các ca mắc. Bệnh sởi thường khó phát hiện ra triệu chứng, thường nhầm lẫn với các bệnh khác, chỉ khi đến giai đoạn phát ban gia đình

mới biết và cho con đi bệnh viện. Tuy nhiên, trước khi xuất hiện phát ban bệnh đã có thể lây lan. Vì thế, khi có các triệu chứng ho, sốt cần cho trẻ đến các cơ sở y tế để cách ly, điều trị sớm. Vắc-xin là biện pháp chủ động để bảo vệ trẻ trước sự tấn công của bệnh sởi và giảm biến chứng nặng nếu không may mắc bệnh. Ở trẻ chưa tiêm vắc-xin sởi tỷ lệ mắc bệnh cao hơn những trẻ đã tiêm. Do đó, các gia đình cần chủ động tiêm vắc-xin phòng bệnh cho trẻ. Ngoài sởi, hiện nay tại Khoa cũng ghi nhận các ca bệnh thủy đậu, viêm màng não virus, tay chân miệng, sốt xuất huyết..., người dân cần chủ động các biện pháp phòng bệnh cho trẻ, tránh để lây nhiễm.

Trước diễn biến bệnh sởi tại các địa phương trên cả nước và tại Thái Bình từ đầu năm đến nay 9/12/2024 đã ghi nhận 5 ca mắc sởi, Sở Y tế đã có văn

bản gửi các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, các đơn vị y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa thu đông và bệnh sởi. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã có văn bản đề nghị trung tâm y tế các huyện, thành phố tập trung triển khai công tác giám sát phòng, chống bệnh sởi; rà soát, triển khai ngay các hoạt động tiêm bù, tiêm vét vắc-xin sởi cho các đối tượng bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy định và an toàn tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế; xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2025 trên cơ sở đánh giá nguy cơ của địa phương. Bên cạnh đó, trung tâm y tế các huyện, thành phố chỉ đạo các trạm y tế tăng cường phối hợp với các trường học trên địa bàn quản lý, giám sát các bệnh truyền nhiễm trong trường học.

HOÀNG LANH